



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ในตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นางสาววิชฐิตา อ้วยตะยะกุล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจ้างงาน สังกัดกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “ทิศทางการส่งเสริมคนพิการให้เข้าตลาดแรงงาน” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘ กลุ่มส่งเสริมสิทธิ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

๒) นางสาวจินตนา ศรีนนทพันธ์ ตำแหน่งสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “แนวทางการฝึกทักษะสังคมและส่งเสริมอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก กลุ่ม A” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตสำหรับคนพิการก่อนส่งกลับคืนครอบครัว และชุมชน” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

/๓) นาง ...

๓) นางเบญจวรรณ เทียนทอง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “เทคนิคการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการแรกรับ” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “เทคนิคการคุ้มครองและพัฒนาคนพิการแรกรับ (ฉบับเจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยง) เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

๔) นางบุญสิตา กันพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนางานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลอีกแพง จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “นวัตกรรม การดำเนินงานโครงการศูนย์ดูแลคนพิการช่วงกลางวัน (Day Service) ต้นแบบ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลอีกแพง จังหวัดอุบลราชธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ดำเนินการจัดทำผลงานฉบับสมบูรณ์ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล จัดส่งให้สำนักเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ